
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า 
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สรุปผลการดำเนนิการเพื่อเปิดโอกาสให ้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  อำเภอเมืองศรสีะเกษ   
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหว้ยซัน  ตำบลโพนข่า                          

อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ   
เมื่อวันที่  14  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2568  

ณ  ห้องประชุมห้วยซันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า   
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหว้ยซัน  ตำบลโพนข่า                          
อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ   

เมื่อวันที่  14  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2568  
ณ  ห้องประชุมห้วยซันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า   
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหว้ยซัน  ตำบลโพนข่า                          
อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ   

เมื่อวันที่  14  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2568  
ณ  ห้องประชุมห้วยซันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า   

 

เมื่อวันที่  12  เดือน  มีนาคม  2568  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  ได้ดำเนินการ ประชุม
ชี ้แจงรายละเอียดโครงการ  ตามโครงการพัฒนาพื ้นที ่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยซัน  ตำบลโพนข่า                          
อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ณ  ห้องประชุมห้วยซันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  โดยมี                 
นายสมบูรณ์  โมทะจิต  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุม              
และมีผู ้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยซัน  ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรี สะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ จำนวน  50  คน   ประกอบด้วย โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบล
โพนข่า  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนขา่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนภาคประชาชน ที่เก่ียวข้องในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ และชาวบ้านตำบลโพนข่า  ซึ่ง
ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยซัน  ตำบลโพนข่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ    

 สวนสาธารณะห้วยซัน  พ้ืนที่โครงการเป็นแหล่งน้ำของโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ  ได้
มีการขุดลอกบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยซันและถมดินบริเวณบริเวณพื้นที่โครงการ  มีขนาดพื้นที่  63.63  ไร่  โดย
เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยซันมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด  1.42  ตารางกิโลเมตร  หรือ  885.50  ไร่  และพื้นที่โดยรวมเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม  และแหล่งชุมชนหนาแน่นน้อย  อ่างเก็บน้ำห้วยซัน  มีความสำคัญท้ังในด้านการเกษตร  เลี้ยงสัตว์  
การป้องกันน้ำท่วม  การรักษาสุขภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่    ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะความคิดเห็น
แนวทางร่วมกัน ดังนี้ 

1.สวนสาธารณะห้วยซัน  จะพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมของ
คนในชุมชนโพนข่า  และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น  โดยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  โดยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งพื้นที่
สาธารณะ  หรือพ้ืนที่นันทนาการ  ประชาชนสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน  การปรับปรุงถนนและสะพานเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการเดินทางและการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

3.พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามโดยการจัดแต่งสวนสาธารณะ  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี   
สามารถดึงดูดผู้คนมาเยี่ยมชม  พัฒนาเส้นทางหรือทางจักรยานที่สามารถใช้งานได้และเข้าถึงได้ง่าย 

4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซัน โดยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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ทั้งนีผู้้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมพร้อมแนวทางในการแก้ไข  ดังนี้ 

1. นายสำเริง  อินสุวรรณ  ผู้ใหญ่บ้านโพนข่า หมู่ที่  1  ได้เสนอแนะเพิ่มเติมถึงประเด็นการดำเนินโครงการ
ควรมีการคำนึงถึงการขยายเขตถนนเพื่อรองรับนักท่องเทีย่วที่จะมาทอ่งเที่ยว 
โครงการชลประทานศรีสะเกษ  ตอบข้อเสนอแนะ การดำเนินการปัจจุบันนั้นมีจุดที่เชื่อมเข้าบริเวณบ้าน
หนองเหล็ก หมู่ที่  2 ซึ่งมีถนนที่สามารถเชื่อมเข้าสวนสาธารณะได้และมีถนนที่สามารถเข้าสู่สวนสาธารณะ
ได้หลายจุด 

2. นายวิเชียร  เพชรดา ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมลายพื้นบนผิวโซน  A  ที่เป็นลายของดอกลำดวนหากอยาก
ให้เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ในท้องถิ่นเยอะคือเปลี่ยนเป็นดอกแสบง ดอกจาน  สามารถปรับเปลี่ยน
ให้เป็นอตัลักษณ์ของชุมชน 
ผู้ดำเนินโครงการ   ได้ตอบข้อเสนอแนะโดยได้แจ้งให้ทีมออกแบบลายบนพื้นผิวดังกล่าวนำไปพิจารณา
เนื่องจากแบบที่เห็นเป็นแบบรูปรายการที่กำหนดไว้แล้ว หากเปลี่ยนเป็นดอกแสบงตามที่เสนออาจกำหนด
เพ่ิมทีพ้ื่นผิวของโซน  C 

3. นางบุญสวย   เจดีย ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที่  2  ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่ามีประชาชนที่ทำการเกษตร
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซันทุกคนที่เป็นประชาชนของบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่  2 ยินดีในการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวพร้อมออกจากพ้ืนที่ทีท่ำกินในปัจจุบันเพ่ือให้โครงการได้ดำเนินการและชื่นชมโครงการชลประทาน
ศรีสะเกษในการระบายน้ำจากพ้ืนที่ทำกนิของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

4. นายบุญเพ็ง   จวงพลงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า หมู่ที่  5  ได้เสนอผลกระทบที่
เกิดจากการก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณที่ทำกินของประชาชน หากประชาชนขอ
ความอนุเคราะห์โครงการชลประทานศรีสะเกษนำมูลดินที่มาจากการก่อสร้างมาถมบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง
สามารถดำเนินการได้หรือไม ่
โครงการชลประทานศรีสะเกษ  ตอบข้อเสนอแนะดังกล่าวว่าหากเป็นการขุดลอกบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ไม่สามารถนำมูลดินออกจากพื้นที่ได้หากพื้นที่ที ่ก่อสร้างมีพื้นที่ในการวางมูลดินไม่เพียงพอก็
อาจจะกำหนดเป็นการจำหน่ายมูลดินให้กับเอกชนได้ตามที่กำหนดในแบบรูปรายการก่อสร้าง แต่ไม่
สามารถนำไปท้ิงในพ้ืนที่เอกชนได้เลย 

ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อจำกัด  

จากการดำเนิน  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ  ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณห้วยซัน  ตำบลโพนข่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ในครั้งนี ้ยังมีปัญหาและข้อจำกัด  ดังนี้ 

1. การจัดการภูมิทัศน์ไม่สมดุล  บางพื้นที่อาจขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสม  ทำให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม  เช่น  พื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะที่ไม่ถูกปรับปรุงให้นำมาใช้งานหรือใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่  

2.ขาดแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว  ทำให้พื้นที่นี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง   แม้ว่าจะมีแหล่งน้ำหรือพ้ืนที่ธรรมชาติ  แต่ยังขาดการพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดผู้คน 

3.การพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ  หรือการทำกิจกรรม
กลางแจ้ง  ทำให้พื้นที่อาจไม่ได้รับการใช้งานอย่างเต็มที่และสูญเสียศักยภาพในการเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อน
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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4.การขาดการจัดการพื้นที่น้ำ  ขาดการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ  ให้กลายเป็นแหล่ท่งองเที่ยว
หรือสถานที่พักผ่อนอาจทำให้พื้นที่นี้ไม่สามารถสร้างรายได้จาการท่องเที่ยวได้เต็มที่ 

5.การเข้าถึงพื้นที่โครงการที่ไม่สะดวก  เนื่องจากถนนทางเข้าพื้นที่ โครงการมีขนาดเล็กโดยรอบ
พ้ืนที่เกษตรกรรม  ทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 

 

****  จากที่ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ปัญหาและข้อจำกัดในที่ประชุม  หน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องคือ สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  จะได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อนำไป
ปรับปรุงแบบรูปรายการในการจัดทำสวนสาธารณะห้วยซัน  ในรายละเอียดที่สามารถดำเนินการได้ต่อไป  
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โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหมท่างเลีย่งเมืองศรีสะเกษ  (ด้าน
ตะวันออก)กจิกรรมการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เมื่อวันที่   31  เดือน มนีาคม  พศ.2568  
ณ   ห้องประชุมห้วยแฮด (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหมท่างเลีย่งเมืองศรีสะเกษ  (ด้าน
ตะวันออก)กจิกรรมการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เมื่อวันที่   31  เดือน มนีาคม  พศ.2568  
ณ   ห้องประชุมห้วยแฮด (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันที่  31  เดือน  มีนาคม  2568  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  ได้ดำเนินการ ประชุม
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ  ตามโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมือง
ศรีสะเกษ  (ด้านตะวันออก)   ณ  ห้องประชุมห้วยแฮด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า (ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนข่า) โดยมีนายสมบูรณ์  โมทะจิต  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  เป็น
ประธานในพิธี เปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่
ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ  (ด้านตะวันออก)  ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการ จำนวน  30  คน   ประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชนตำบลเมืองใต้  จำนวน  6  ชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านบก          
หมู่ที่  3 ผู้ใหญ่บ้านบก  หมู่ที่  9  ผู้ใหญ่บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  6   ผู้แทนจากตำบลหนองแก้ว  ผู้ แทนจากตำบลโพธิ์  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้แทนภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ และชาวบ้านตำบลโพนข่า  ซึ่งในการดำเนิน
ตามโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ  (ด้านตะวันออก) 

พื้นที่ศึกษาโครงการ   ปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเมืองศรีสะเกษ  มีปริมาณการจราจรที่
หนาแน่นและติดขัด  สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากโครงการขยายถนนวงแหวนรอบเมืองศรีสะเกษ   ยังไม่ครบวงจร
รอบ  โดยมีเพียงเฉพาะทางทิศใต้ที่มีทางทางทิศใต้ที่มีทางหลวงหมายเลข  294 ทำหน้าที่เป็นถนนเลี่ยงเมือง   
ประกอบกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ  มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูง  เนื่องจากมีการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที ่ยวมีแนวโน้มมากขึ ้นทุกปี  ส่งผลให้มีความต้องการเดินทางใน โครงข่ายทางหลวงแลถนนในเขตเมือง             
ศรีสะเกษสูงมากขึ้น  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับ ปัญหาการจราจรและขนส่งสินค้า
ในอนาคต โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ    เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองศรี
สะเกษ  เป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางระยะไกลที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเขตตัวเมืองศรีสะเกษ  ใช้เป็นทางเลี่ยงเมือง  
โดยจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 294 บริเวณชุมชนหนองคู  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง   ศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ  และจุดสิ้นสุดโครงการ  บนทางหลวงหมายเลข  226  บริเวณชุมชนหมู่ที่  6  บ้านโนนกอง  
ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เส้นทางดังกล่าวเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ  นอกจากจะเป็นการ
อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน  และรองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตอำเภอเมืองศรี
สะเกษแล้ว  ยังเป็นการสนับสนุนการเดินทาง  เพื่อการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ของ
จังหวัดด้วย   ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะความคิดเห็นแนวทางร่วมกัน ดังนี้ 
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1. กรมทางหลวง  เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการศึกษาโครงการ  โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชานอย่างชัดเจนและมีความ
โปร่งใส  ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนและชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ศึกษา  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจขั้นตอนการดำเนินโครงการ  ตลอดจนความก้าวหน้าของ
โครงการ  เพื่อให้การพัฒนาโครงการตอบสนองความต้องการประชาชนมากที่สุด  โดยกำหนดให้มีการ
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนี้ 

1.เตรียมความพร้อมของชุมชน 
2.วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  
3.ประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น 

                จากการดำเนินโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมือง             
ศรีสะเกษ  (ด้านตะวันออก)   ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องจาก เป็นการร่วมประชุมเพื่อเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ
และออกแบบทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ   

2. นายสมบูรณ์  โมทะจิต   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าได้เสนอความคิดเห็นและข้อซักถาม ใน
การดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ  
(ด้านทิศตะวันออก)  หากทำการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกดังกล่าวจะต้องกระทบกับที่ทำกิน
ของประชาชนอย่างไร และระยะทางในการกันพ้ืนที่เพ่ือเป็นทางหลวงแผ่นดินพื้นที่เท่าใด 
ตัวแทนของโครงการ  ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมบูรณ์  โมทะจิต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โพน
ข่า แจ้งให้ทราบว่าในการดำเนินการครั้งนี้เราจะกันแนวเขตทางหลวงขนาดกว้าง  60  เมตร ซี่งมีขนาด
เท่ากันกับถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตก  เพื่อเชื่อมโยงกันและมีขนาดเท่ากัน  ซึ่งระยะทางในการก่อสร้าง
ยังไม่ทราบระยะทางที่ชัดเจนเนื่องจากอยู่ในช่วงของการศึกษาผลกระทบโครงการซึ่งตามแผนพับท่ีทุกท่าน
ได้รับทราบนั้นจะมีความเป็นไปได้จำนวน  3  สายทางด้วยกัน ซึ่งระยะความยาวของระยะทางขึ้นอยู่กับว่า
เราจะเลือกสายทางที่เท่าไหร่  คาดว่าประมาณมากกว่า  9  กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 
ซึ่งจุดเริ่มต้นโครงการจะเริ่มจากถนนเลี่ยงเมืองเดิมบริเวณเกาะห้วยน้ำคำ ผ่านมาบริเวณร้านขายวัสดุ
ก่อสร้างไทวัสดุ เลียบมาข้ามห้วยแฮดผ่านพ้ืนที่บ้านบก หมู่ที่  3 และหมู่ที่  9 ของตำบลโพนข่า  และจะ
เชื่อมกับทางเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกบริเวณตำบลโพธิ์ข้างวัดป่าโนนแค 

3. นายวิเชียร  เพชรดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า  ได้เสนอข้อคิดเห็นตามสายทางที่ 1 
ที่วางผังการดำเนินงานผ่านบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์โนนอิหม่าน  จากข้อมูลน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.  2565  
ซึ่งเป็นปีที่มีน้ำท่วมสูง บริเวณการก่อสร้างสายทางที่ 1 นั้นอยู่ในพ้ืนที่น้ำท่วมสูงหากดำเนินการก่อสร้างอาจ
ทำให้การสัญจรลำบาก เห็นควรพิจารณาสายทางที่  3 ซึ่งอยู่บริเวณท่ีไม่มีน้ำท่วมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ตัวแทนของโครงการ   ได้รับทราบข้อมูลถึงบริเวณน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี  2565 และได้แจ้งให้ทราบว่าจะมี
การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหากดำเนินการก่อสร้างในสายทางท่ี 1 แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ
จะต้องยกระดับทางให้สูงขึ้นและมีการใส่ท่อลอดเพ่ือให้มีทางน้ำในการระบายน้ำเนื่องจากอาจปิดกั้นทิศ
ทางการไหลของน้ำ 


